

ตั้งกองทุนสำรองจ่าย เงินสงเคราะห์ศพครู ช่วยขรก.รายได้น้อย

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ย. 2559

สกสค.ตั้งกองทุนสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพ 75 ล้านบาท ให้แก่สมาชิกที่ส่งเงินครบ 40 ปี และสมาชิกที่อายุ 75 ปีขึ้นไปหวังลดรายจ่ายข้าราชการบำนาญรายได้น้อย แก้ปัญหาขาดส่งเงินเกิน 3 เดือนจนถูกตัดสิทธิ์ ทบพจนเกณฑ ช.พ.ค. ห้ามครูอายุเกิน 35 ปีไม่ให้เข้าร่วมโครงการ

นายพิษณุ ดุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติให้สำนักงาน ช.พ.ค.ดำเนินการเรื่องการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้แก่สมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิกกองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกครูสภาในกรณีคุณสมบัติครบ

(ช.พ.ส.) ให้แก่สมาชิกที่มีประวัติการชำระเงินดี ชำระต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ที่ส่งเงินสงเคราะห์ต่อเนื่องมาแล้ว 40 ปี ซึ่งมีจำนวน 70,110 ราย และสมาชิกที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป จำนวน 5,094 ราย โดย สกสค.จะตั้งกองทุนสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพให้แก่สมาชิกเหล่านี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินประมาณเดือนละกว่า 75 ล้านบาท ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อต้องการลดรายจ่ายข้าราชการบำนาญที่มีรายได้น้อย หรือสมาชิกมีความจำเป็นใช้จ่ายเงินในการดำรงชีพ และลดโอกาสที่ข้าราชการจะขาดส่งจนครบ 3 เดือน ทำให้ถูกตัดสิทธิ์

รองปลัด ศธ.กล่าวอีกว่า จากข้อมูลพบว่าผู้ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.หลายรายได้รับเงินบำนาญต่ำกว่า 10,000 บาท ซึ่งการชำระเงินค่าสมาชิกนั้นเฉลี่ยเดือนละ 1,000 บาท ดังนั้นหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังพบข้อมูลด้วยว่า สมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุบางคนหลังสิ้นไม่ชำระค่าสมาชิกจึงทำให้ถูกตัดสิทธิ์ ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรม เพราะสมาชิกกลุ่มนี้ได้ส่งเงินมาตลอด ดังนั้น ในฐานะที่ สกสค.เป็นหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพครู จึงมีความเป็นห่วงและได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อดูแลสมาชิก สำหรับสมาชิกผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องเซ็นชื่อยินยอมจากทายาทด้วย เพราะการที่ สกสค.สำรองจ่ายเงินให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกเสียชีวิตและได้รับเงินสงเคราะห์รายศพแล้วจะถูกหักเงินคืนตามที่ สกสค.ได้สำรองจ่ายไป นอกจากนี้ สกสค.ยังได้เตรียมที่จะทบทวนหลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าสมาชิก ช.พ.ค. ต้องอายุไม่เกิน 35 ปี เพื่อช่วยเหลือครูที่อายุเกิน แต่ต้องการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.ด้วย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและแนวทางช่วยเหลือ

ขอบคุณที่มาจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 8 พ.ย.2559](#)